

## NỘI DUNG PHẦN THI VIẾT

Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị” năm 2017

### **Phần: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN**

**Nội dung 1.** Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận với thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề trên.

### **Phần: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH**

**Nội dung 2.** Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ. Liên hệ việc tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ ở đơn vị đồng chí công tác.

### **Phần: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

**Nội dung 3.** Những sáng tạo của Hồ Chí Minh và Đảng ta trong việc vận dụng học thuyết Mác-Lênin về Đảng của giai cấp công nhân vào xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên hệ công tác xây dựng Đảng ở nước ta hiện nay.

**Nội dung 4.** Tư tưởng “*Chiến tranh nhân dân*” trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ý nghĩa của nó đối với cách mạng Việt Nam.

### **Phần: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HTCT, NHÀ NƯỚC, PHÁP LUẬT XHCN**

**Nội dung 5.** Đảng ta khẳng định: “*Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân... Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa*”

(ĐCSVN, **Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội – bổ sung, phát triển năm 2011**, Nxb CTQG-ST, 2011, tr. 85)

Bằng kiến thức lý luận và thực tiễn đất nước, đồng chí hãy phân tích quan điểm trên. Liên hệ cơ chế kiểm soát quyền lực trong tổ chức bộ máy Nhà nước ta hiện nay.

**Phần: ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  
VỀ CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI**

**Nội dung 6.** Vì sao Đảng ta khẳng định: “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”? Theo đồng chí, trong đó cần đặc biệt chú trọng “hội nhập” trên lĩnh vực nào và phải làm gì để “hội nhập quốc tế” có hiệu quả?

**Nội dung 7.** Từ những nhóm giải pháp chung phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng và Nhà nước ta, căn cứ thực tế ở địa phương, đồng chí đề xuất biện pháp cụ thể để phòng, chống tham nhũng, lãng phí? Liên hệ trách nhiệm bản thân đồng chí.

**CHỦ ĐỀ PHẦN THI THUYẾT TRÌNH**  
**Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị” năm 2017**

**Phần: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN**

**Chủ đề 1.** Thực trạng lực lượng sản xuất ở Bến Tre hiện nay? Trước nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Bến Tre cần phải làm gì để phát triển lực lượng sản xuất?

**Chủ đề 2.** Đồng chí nhận thức thế nào về con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam. Liên hệ trách nhiệm bản thân?

**Phần: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH**

**Chủ đề 3.** Vì sao phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh? Đánh giá thực trạng hiện nay và trách nhiệm của bản thân đồng chí.

**Phần: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ  
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

**Chủ đề 4.** Nhận thức của đồng chí về phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trách nhiệm của bản thân đồng chí trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tại cơ sở.

**Phần: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HTCT, NHÀ NƯỚC  
VÀ PHÁP LUẬT XHCN**

**Chủ đề 5.** “Đồng chí hiểu như thế nào về nghĩa vụ của cán bộ, công chức?”

**Phần: ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  
VỀ CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI**

**Chủ đề 6.** Đồng chí suy nghĩ gì về thực trạng nền văn hóa nước ta hiện nay? Cần phải làm gì để văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội?